



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.นอกระบบกลุ่มอาจารย์ใช้ช่องลาออกเอาบ้านาญ

ศ.ดร.สุรพล นิตไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวต่อนหนึ่งในการประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: การบริหารจัดการ" ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ตนได้คุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือ ออกนอกระบบ พบว่าขณะนี้บางมหาวิทยาลัยเริ่มมีปัญหาคลากรที่มีอายุการทำงาน 10 ปี ขึ้นไปจำนวนหนึ่ง เมื่อออกนอกระบบได้ไม่กี่เดือนก็จะขอลาออกไปทำงานอื่น เนื่องจาก พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการกำหนดไว้ว่า หากส่วนราชการถูกยุบ หรือยุบรวม ให้ข้าราชการ ที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไปได้รับบำนาญได้ทันที จากที่ข้าราชการจะได้รับบำนาญต้องมีอายุงาน 25 ปี ขึ้นไป จนทำให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้องทำเรื่องหรือไปยังสำนักงานกฤษฎีกาว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร ซึ่งสำนักงานกฤษฎีกาก็ได้แนะนำให้ไปหารือกับสภามหาวิทยาลัยของตนเอง แต่ส่วนตัวเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยสามารถออกกฎข้อบังคับของตัวเองได้ โดยอาจจะกำหนดว่าถ้าจะลาออกต้องทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยก่อน 3-5 ปี อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถบังคับไม่ให้ใครลาออกได้ หากเขาไม่เต็มใจที่จะอยู่ต่อแล้ว

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า การออกนอกระบบมีผลทำให้บุคลากรลาออกจริง โดยที่ มช. มีบุคลากรที่มีอายุการทำงาน 10 ปี ประมาณ 10 คนเมื่อได้ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่กี่วันก็ขอลาออก และได้รับบำนาญ จากนั้นก็ ไปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นกับทางหน่วยงานเอกชน ซึ่ง บุคลากรกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่จะอยู่คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งตนมองว่าการขอลาออกเป็นสิทธิ และคงไม่สามารถรั้งใครไว้ได้ แต่การทำเช่นนี้เหมือนเอาเปรียบราชการ

ด้าน **ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร** อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า มม.พบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ไม่กระทบกับมหาวิทยาลัยมากนัก เพราะมีเพียง 5-10 คน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่บางคนต้องนึกถึงตนเองก่อนคิดถึงส่วนรวม และมหาวิทยาลัยคงต้องบอกให้คนเหล่านั้นรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะมาใช้ช่องทางนี้หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง อย่างไรก็ตามขณะนี้ มม. มีข้าราชการขอเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว 29.6% สำหรับบุคลากรส่วนใหญ่ที่ยังไม่ขอลาออกนอกระบบ คงเป็นเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง จึงต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจ